
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 776  —  486. mál.

Fyrirspurn

til innanríkisráðherra um einbreiðar brýr.

Frá Vigdísi Hauksdóttur.

1. Hversu margar einbreiðar brýr eru á þjóðvegi 1 og hvernig skiptist fjöldi þeirra eftir
kjördæmum?

2. Hver er áætlaður kostnaður við að útrýma einbreiðum brúm á þjóðvegi 1, samtals og
eftir kjördæmum?

Skriflegt svar óskast.

 


